

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๒๒๔.๑/๑๗๖๓๓



สคค.

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ร8599/65

22 ส.ค. 2565 เวลา 13.31 น.



กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา รวม ๔ ฉบับ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๘๐๘๐ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่า กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ได้มีข้อสังเกตว่า ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีการกำหนดรูปแบบของสำนักงานบริหารกองทุน เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุน การกำหนดระยะเวลาจัดทำรายงานการเงิน และการเสนอรายงานการเงินตามร่างพระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ความเห็นของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนที่เสนอต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี และเห็นสมควรให้ สำนักงานฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งตามข้อสังเกต ของกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาข้อสังเกตของ กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) แล้วเห็นว่า สำนักงานปลัดกระทรวงฯ สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และความเห็นของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร ทุนหมุนเวียนที่เสนอต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ โดยสามารถกำหนดโครงสร้างภายในเพื่อรองรับการบริหารกองทุน เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา และสามารถแต่งตั้งประธานและกรรมการบริหารกองทุนเพื่อบริหารจัดการ กำกับติดตามการดำเนินงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว อิสระ เป็นกลาง โปร่งใส และเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการ ของประเทศ ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนได้เช่นเดียวกับการเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินได้ อีกทั้งยังเป็นการลดภาระการใช้จ่ายงบประมาณ แผ่นดินให้มีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอยืนยันความเห็นของกระทรวงฯ ว่าเห็นพ้องกับความเห็น ของกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ต่อรูปแบบการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา และสามารถปรับ ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ในขั้นตอนของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติฯ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และความเห็นของ คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนที่เสนอต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อเสนอสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๕๖ (รพีพรรณ)